

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IA HIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /KH-UBND

Ia Hiao, ngày 07 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã Ia Hiao

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới và Quy trình xét công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo chỉ đạo xây dựng huyện Phú Thiện được công nhận huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy xã Ia Hiao về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/01/2024 của ủy ban nhân dân xã Ia Hiao về triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Trên cơ sở đề xuất của Ban phát triển thôn, cán bộ, công chức và tình hình thực tế trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Ia Hiao ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai có hiệu quả và đồng bộ thực hiện nhiệm vụ đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã; làm cơ sở để các ban, ngành, đoàn thể xã và Ban phát triển thôn tổ chức triển khai thực hiện; phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo; khắc phục những khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu:

- Ban phát triển thôn, các ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, cần chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công phân nhiệm cụ thể gắn với công tác kiểm tra, giám sát trong năm; có lộ trình thực hiện cụ thể gắn

với nguồn lực thực hiện trong năm, có sự phối hợp đồng bộ trong triển khai thực hiện; tránh làm hình thức và chạy theo thành tích.

- Chú trọng công tác tuyên truyền vận động người dân, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

II. VỀ THỰC TRẠNG NTM ĐẾN CUỐI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

1. Đối với xã chưa về đích NTM trong năm 2023: Xã Ia Hiao cơ bản đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Số 5 về Trường học, số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, số 8 về Thông tin và truyền thông, số 10 về Thu nhập, số 15 về Y tế, số 17 về Môi trường và ATTP, số 18 về Hệ thống chính trị.

2. Đối với thôn, làng theo Bộ tiêu chí mới:

2.1. Đối với các thôn, làng đã về đích NTM giai đoạn 2019-2023: (Có 02 thôn, làng đạt chuẩn): Bôn Mi Hoan cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, Bôn Oi Hly cơ bản đạt 17/19 tiêu chí, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt gồm: số 15 Y tế và số 17 Môi trường.

2.2. Đối với các thôn, làng phấn đấu về đích NTM năm 2023:

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn xã có 05/06 thôn, bôn đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chưa chuẩn NTM: Bôn Oi Hly, Bôn Ling, Bôn Ma Hrai, Bôn Chur Knông, thôn Chur Plah Jai. Theo kế hoạch phấn đấu của UBND xã thì trong giai đoạn 2021-2025 phải có 06/06 thôn, làng ĐBDTTS đạt chuẩn NTM. Thực trạng NTM đến cuối năm 2023 của 02 thôn, làng dự kiến phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 cụ thể như sau:

- Bôn Mi Hoan cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; đạt chuẩn nông thôn mới.
- Bôn Chur Knông: cơ bản đạt 17/19 tiêu chí đã đạt, còn 02 tiêu chí chưa đạt: Số 15 về Y tế và số 17 về Môi trường và ATTP.

III. CHỈ TIÊU

1. Đối với xã NTM, phấn đấu năm 2024:

- Hiện tại xã đã đạt được 12/19 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí số 1: về Quy hoạch, Tiêu chí số 02: Giao thông; Tiêu chí số 03: Thủy lợi; Tiêu chí số 04: Điện nông thôn; Tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14: Giáo dục; Tiêu chí số 16: Văn hóa; Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh.

- Còn 07/19 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: Tiêu chí số 05: trường học; Tiêu chí số 06: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 08: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 10: Thu nhập bình quân đầu người; Tiêu chí số 15: Y tế; Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (kèm theo phụ lục 01).

2. Đối với làng NTM:

Phần đầu đến cuối năm 2024, đạt thêm 01 Bôn đạt chuẩn nông thôn mới; cụ thể: Bôn Chư Knông đạt 17/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt (*kèm theo phụ lục 02*).

IV. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Về thực hiện các tiêu chí:

1.1. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:

Tập trung nguồn lực đã được bố trí vốn năm 2024 và tiếp tục huy động các nguồn lực khác để hoàn thành các tiêu chí liên quan đến quy hoạch, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nước sạch tập trung, các công trình văn hoá, trường học Trường Tiểu học Trần Phú; Trường THCS Trường Chinh, cầu dân sinh tại thôn Đoàn Kết, Cơ sở vật chất văn hóa ... và các hạng mục khác để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội.

1.2. Về kinh tế và tổ chức sản xuất:

Tập trung rà soát và chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả hơn, chú trọng đến sản xuất hàng hóa tập trung và gắn với phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX tham gia xây dựng các chuỗi liên kết trên địa bàn; tiếp tục duy trì cánh đồng lớn đối với một số loại cây trồng như lúa, mía và rau. Khai thác có hiệu quả đối với Nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện” đã được công nhận. Liên kết với các Công ty, doanh nghiệp trong sản xuất và thu mua nông sản cho bà con trên địa bàn. Cần chú trọng ưu tiên các dự án để từng bước hoàn thiện về tổ chức sản xuất, đặc biệt là đối với các chỉ tiêu đang phân đầu hoàn thành vào cuối năm 2024.

Chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung, quy mô lớn, theo hình thức công nghiệp, công nghệ cao và khép kín; chú trọng đến sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu vào cho sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; Từng bước hình thành các vùng chăn nuôi tập trung và kêu gọi đầu cơ sở giết mổ tập trung tại địa bàn để tăng cường kiểm soát vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024, dự kiến phân đầu 01 sản phẩm (OCOP) trong năm 2024

1.3. Về văn hóa- xã hội & môi trường:

Chú trọng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, cần quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn hiện nay, thực hiện tốt việc đào tạo nghề và gắn với giải quyết việc làm cho người dân nông thôn; quan tâm đến hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân trong xã.

Phần đầu toàn xã vận động hơn 1.026 người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế; vận động hơn 168 hộ dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn... để đáp ứng các tiêu chí NTM chưa đạt.

1.4. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; xây dựng lực lượng vũ trang từ huyện đến xã ngày một vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, trật tự tại địa phương. Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn; những vướng mắc phát sinh sớm được giải quyết ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, vượt cấp, kéo dài.

1.5. Về hệ thống chính trị:

Rà soát và đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt về công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Không ngừng củng cố, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của cả Hệ thống chính trị từ xã đến thôn trên địa bàn xã. Hoàn thiện 04 cán bộ, công chức cấp xã chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã và Ban triển thôn trên địa bàn xã:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban quản lý cho phù hợp với yêu cầu thực tế, gắn trách nhiệm các đồng chí cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia thành viên Ban quản lý của xã. Bố trí, phân công cán bộ công chức tham mưu giúp việc Ban quản lý của xã đảm bảo tính chuyên nghiệp và ổn định, phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu điều phối, quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới; Phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng nông thôn mới gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, cấp thôn làng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban quản lý của xã; Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

- Cử cán bộ công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng công tác xây dựng nông thôn mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua:

Thống nhất về nhận thức, đồng thuận về quan điểm để tuyên truyền, vận động và chỉ đạo xây dựng NTM; xác định rõ vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong việc bàn và quyết định các nội dung nhiệm vụ xây dựng NTM theo đúng phương châm "*dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi*". Thực hiện có hiệu quả 02 Phong trào thi đua lớn trên địa bàn xã, đó là Phong trào "*Toàn*

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

4. Đa dạng các nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới:

* Huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo thuận lợi để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng NTM; khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng; chủ động xây dựng các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Ưu tiên tập trung dành nguồn lực để thực hiện dứt điểm từng xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới.

* Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí để đạt các tiêu chí/chỉ tiêu: 120.108 triệu đồng (gồm: từ ngân sách nhà nước 10.864 triệu đồng, từ ngoài ngân sách nhà nước 1.501 triệu đồng).

5. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chương trình xây dựng NTM:

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới; Ban Quản lý, Ban Giám sát của xã cần chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc việc triển khai xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách, trọng tâm là kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu của năm đề ra, việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính- Nông nghiệp xã:

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, thôn, làng thực hiện nội dung, Chương trình nông thôn mới theo Kế hoạch này.

- Tham mưu, phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan và Ban nhân dân các thôn tham mưu UBND xã các báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức liên quan tham mưu UBND xã, Ban quản lý tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị, thôn, làng trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ đối với các cơ quan và thôn, làng.

- Phối hợp với các Ban phát triển thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ với phòng, ban của huyện để tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn quá trình thực hiện Chương trình.

2. Các cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí:

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí được phân công phụ trách, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và

báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về UBND xã (qua Công chức Địa chính nông nghiệp) theo quy định.

- Chủ động, tích cực tham mưu UBND xã về các giải pháp thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách. Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Ông Lê Công Nguyên - Công chức địa chính-nông nghiệp: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 3 và 17.2; 17.4; 17.5; 18.6; đôn đốc hướng dẫn các thành viên; tổng hợp báo cáo.

+ Ông Siu Ú- Công chức địa chính- xây dựng: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 1, số 2, số 4, số 7, số 9.3; 9.4; 9.5 đôn đốc hướng dẫn các thành viên; tổng hợp báo cáo.

+ Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng CA xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành tiêu chí số 19.2;

+ Ông Ksor Drim , Xã đội Trưởng: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành tiêu chí số 19.1;

+ Bà Nguyễn Thị Nga, công chức Văn phòng-TK xã và ông Lê Đình Trúc- Kế toán xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 10; 8.4

+ Bà Ksor H'Nuy- Công chức Văn phòng thống kê xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 18.1 và 18.2;

+ Bà Lê Thị Hằng, công chức Văn hóa- XH xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 6, số 8.1, 8.2, 8.3, số 16, 18.3.

+ Bà Lê Thị Ngọc Phượng, công chức Văn hóa-XH xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 11, số 12.

+ Ông Lê Đình Trúc, công chức Kế toán-TC xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, đánh giá thực trạng về kết quả huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình (vốn, nhân công, vật liệu kiến trúc).

+ Ông Nguyễn Trí Minh, công chức Tư pháp-HT xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành tiêu chí số 18.4;

+ Ông Nay Pốp, Công chức Tư pháp hộ tịch xã cùng Chủ tịch hội Phụ nữ xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành tiêu chí số 18.5;

13- Bà siu H' Nhuân - Phó trưởng trạm Y tế xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành tiêu chí số 15;

14- Ông Siu Sơn - Giám đốc HTX NN Thành Công cùng ông Lê Công Nguyên, công chức địa chính nông nghiệp xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành tiêu chí số 13;

15- Hiệu trưởng 03 nhà trường thuộc xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 5, số 14;

16- Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 9.1 và 9.2;

17- Bà Lương Thị Thuý, Bí thư ĐTN xã và ông Lưu Văn Phương, CT hội CCB xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 17.1; 17.3; 17.6,

18- Bà Siu H'Yăk, CT Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và bà Trần Thị Phương, CT Hội nông dân xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả hoàn thành các tiêu chí số 17.7; 17.8; 17.9;

3. Ban phát triển các thôn trên địa bàn xã:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn thôn theo kế hoạch được giao và gửi về UBND xã để theo dõi, chỉ đạo.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Chi ủy, chi bộ, Ban phát triển thôn, Ban công tác Mặt trận thôn và các hội đoàn thể thôn phụ trách triển khai thực hiện, đôn đốc đối với từng tiêu chí NTM cụ thể.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giữ mối liên hệ với các cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí NTM xã, giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt được, đồng thời tổ chức triển khai hoàn thành đối với các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với các nguồn vốn hợp pháp khác; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệu quả Chương trình, dự án trên địa bàn thôn.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tiến độ kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định về UBND xã, đặc biệt là phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo.

- Trong đó cần quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

+ Huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Lòng ghép nguồn vốn các Chương trình MTQG (*giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*).

+ Rà soát các hộ dân cần làm nhà vệ sinh, chuồng trại, thu gom xử lý chất thải, rác thải, nhà tạm nhà dột nát, các tuyến đường, kênh, cầu... để tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

+ Tổ chức trồng cây xanh các tuyến đường, các khu vực công cộng tại các điểm dân cư nông thôn.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể xã:

Triển khai có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền và các phong trào, đặc biệt là 02 phong trào thi đua lớn trên địa bàn huyện, đó là phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” và phong trào “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số*”. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động khơi dậy và phát huy sự đóng góp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giám sát thực hiện Chương trình theo hướng lựa chọn phụ trách nội dung, lĩnh vực, mô hình cụ thể, thiết thực, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo theo chiều sâu; hàng tháng, quý, năm có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND xã (*qua công chức Địa chính- NN xã*) để tổng hợp báo cáo chung. Trong đó, cần triển khai những nhiệm vụ thiết thực liên quan đến xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ bò cái sinh sản, hỗ trợ chăn nuôi, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ di dời chuồng trại, vận động Nhân dân mua bảo hiểm y tế, từng bước xóa nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, các hủ tục lạc hậu...

5. Đề nghị UBND huyện, các Phòng ở huyện: Do chỉ tiêu các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn 2016-2020, trong khi điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn ở xã còn nhiều hạn chế, nguồn thu của xã rất thấp nên chưa có nguồn để đối ứng thực hiện Chương trình, vì vậy đề nghị UBND huyện, các phòng ban của huyện quan tâm lòng ghép hỗ trợ thêm nguồn lực để xã về đích NTM năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã Ia Hiao, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban phát triển các thôn trên địa bàn xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Điều phối NTM huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy về NTM;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể xã;
- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn xã;
- Thành viên BQL các CTMTQG xã;
- Chi ủy, chi bộ, Ban nhân dân các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Long

PHỤ LỤC 01
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
 (Kèm theo Kế hoạch số /KH- UBND ngày / /2024 của UBND xã)

Số TT	Tên tiêu chí	Nội dung tiêu chí	Hiện trạng, đánh giá thực hiện		Khối lượng cần thực hiện năm 2024	Giải pháp thực hiện	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Đánh giá (đạt/không đạt)
			Quy định	Hiện trạng, đánh giá các chỉ tiêu năm 2023					
1	5. Về Trường học	Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định	Đối với xã có hơn 3 trường: 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, trong đó $\geq 70\%$ đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1.	Xã có 03 trường học (MG Hòa Mi, TH Trần Phú, THCS Trường Chinh) đạt 33,33% cơ sở vật chất thiết tối thiểu. Trong đó, Trường MG Hòa Mi đã đạt chuẩn Quốc gia; Đầu tư 1 số cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Trần Phú: Nhà học 6 phòng, Khối hành chính - quản trị 6 phòng, Khối phòng học bộ môn 4 phòng và các hạng mục (theo TCVN 8793:2011)	Trường THCS Trường Chinh cần đầu tư 1 số cơ sở vật chất để đạt chuẩn: Khối phòng học bộ môn 6 phòng và các hạng mục khác	Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư cho UBND xã để tiến hành thực hiện	UBND xã	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Chưa đạt
		6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã	Đạt	Đã có nhà văn hóa xã nhưng chưa đúng theo quy định. Được đầu tư mặt bằng Trung tâm VHTT xã, được xây dựng hàng rào kín tại TTVHTT xã. Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của TTVHTT xã	Bổ trí kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã theo quy định. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của TTVHTT xã	Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư cho UBND xã để tiến hành thực hiện	UBND xã	Phòng VHTT huyện; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.	Chưa đạt

Số TT	Tên tiêu chí	Nội dung tiêu chí	Hiện trạng, đánh giá thực hiện		Khối lượng cần thực hiện năm 2024	Giải pháp thực hiện	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Đánh giá (đạt/không đạt)
			Quy định	Hiện trạng, đánh giá các chỉ tiêu năm 2023					
2	Số 6 về. Cơ sở vật chất văn hóa	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định	Đạt	Chưa có điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em	Đầu tư xây dựng hội trường văn hóa đa năng và các phòng chức năng như phòng đọc sách báo, thư viện, câu lạc bộ, phòng tập thể các môn thể thao đơn giản; xây dựng nhà để xe, nhà vệ sinh, vườn hoa, khoan giếng. Mua sắm các dụng cụ thể thao và các thiết chế văn hóa.	Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư cho UBND xã để tiến hành thực hiện	UBND xã	Phòng VH TT huyện	Chưa đạt
		6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng	100%	có 9/9 thôn đã có nhà văn hóa nhưng chưa đảm bảo theo quy định như trang thiết bị, kinh phí hoạt động hàng năm, chưa có giấy chứng nhận QSD đất nhà văn hóa 9/9 thôn.	Đầu tư mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa cho 9/9 thôn làng	Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư cho UBND xã để tiến hành thực hiện	UBND xã	Phòng Văn hóa- TT huyện	Chưa đạt
3	Số 8. Về Thông tin và truyền thông	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành	Đạt	Ti lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã chưa đạt tối thiểu 30%	Ti lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 30%	CBCC phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định.	UBND xã	Phòng VH TT huyện.	Chưa đạt

Số TT	Tên tiêu chí	Nội dung tiêu chí	Hiện trạng, đánh giá thực hiện		Khối lượng cần thực hiện năm 2024	Giải pháp thực hiện	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Đánh giá (đạt/không đạt)
			Quy định	Hiện trạng, đánh giá các chỉ tiêu năm 2023					
4	Số 10. về Thu nhập	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/ người)	≥47 Triệu đồng	Thực hiện 44,97 triệu/người/năm	Thực hiện ≥ 50 triệu/người/năm	Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển các dịch vụ trên địa bàn. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cánh đồng lúa lớn 01 giống, áp dụng KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất; quan tâm cùng cố phát triển Hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân	UBND xã	UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã; Ban phát triển thôn, người dân.	Chưa đạt
5	Số 15 . Về Y tế	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)	≥90%	Đã vận động 6.577/8109 người tham gia bảo hiểm y tế và số thẻ hết hạn phát sinh; đạt 81,11%.	Vận động người tham gia bảo hiểm y tế ≥90%	UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT	UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã	Ban phát triển thôn, người dân trên địa bàn xã.	Chưa đạt
6	Số 17 Về Môi trường và An toàn thực phẩm	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn	≥30%, (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung)	Có 1634/1698 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh (Đạt 96,2 %). Xã chưa có hệ thống cấp nước tập trung.	Đầu tư hệ thống cấp nước tập trung.	Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư.	Phòng Nông nghiệp huyện	UBND xã	Chưa đạt
V. Hệ thống chính trị									
		18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định	Đạt	Xã Ia Hiao đủ không điều kiện để công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	Xã Ia Hiao đủ điều kiện để công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cho người dân tiếp cận đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật.	UBND xã	Phòng Tư pháp huyện	Chưa đạt

Số TT	Tên tiêu chí	Nội dung tiêu chí	Hiện trạng, đánh giá thực hiện		Khối lượng cần thực hiện năm 2024	Giải pháp thực hiện	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Đánh giá (đạt/không đạt)
			Quy định	Hiện trạng, đánh giá các chỉ tiêu năm 2023					
7	Số 18. Về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật	18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội	Đạt	Còn 04 trường hợp tảo hôn	Đảm bảo bình đẳng giới, 100% phụ nữ có nhu cầu được vay vốn. Không còn tảo hôn.	Đảm bảo bình đẳng giới, 100% phụ nữ có nhu cầu được vay vốn. Không còn tảo hôn	UBND xã	Phòng LĐ-TBXH huyện	Chưa đạt

PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ BON CHỮ K NÔNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
 (Kèm theo Kế hoạch số /KH- UBND ngày / /2024 của UBND xã)

Số TT	Tên tiêu chí	Nội dung tiêu chí	Hiện trạng, đánh giá thực hiện		Khối lượng cần thực hiện năm 2024	Giải pháp thực hiện	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Đánh giá (đạt/không đạt)
			Quy định	Hiện trạng, đánh giá các chỉ tiêu năm 2023					
15	Y tế	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)	≥90%	Đã tuyên truyền vận động được 559 người 854 người tham gia BHYT đạt 65,45%	Vận động người tham gia bảo hiểm y tế ≥90%	UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT	UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã	Ban phát triển thôn, người dân trên địa bàn thôn.	Chưa đạt
17	Môi trường và An toàn thực phẩm	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn	≥30%, (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung)	Đã có văn bản đăng ký mô hình nước giếng khoan tập trung với cơ quan chuyên môn (VB số 69/UBND-TH ngày 18/4/2023 của UBND xã)	Đầu tư hệ thống cấp nước tập trung.	Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư.	Phòng Nông nghiệp huyện	UBND xã	Chưa đạt